

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด  
และประเมินผลการเรียนรู้



ชื่อ นางเรณู หมื่นพรมแสน  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

## มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	<p><b>งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา</b></p> <p>ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษา ทาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครู ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม อัธยาศัยศึกษา วิเคราะห์รูปแบบวิธีการในการพัฒนา กำหนดแนวทาง การวัด และประเมินผลในสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย จัดทำคู่มือการวัดผลและเทียบโอนผลการศึกษาสำหรับ การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย</p>	<p>๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ นิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง การศึกษา</p> <p>๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดย คำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ</p> <p>๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง</p> <p>๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผล งานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ</p> <p>๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิด แก่ผู้รับการนิเทศ</p> <p>๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์</p> <p>๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา</p> <p>๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ</p> <p>๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์</p>
๒	<p><b>งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา</b> ได้แก่ รวบรวมเครื่องมือการวัดและ ประเมินผลการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือวัด และประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้วคัดเลือกให้เหมาะสมกับ เขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้ครอบคลุมในด้านต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ</p> <p>๒.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <p>๒.๓ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง</p> <p>๒.๔ เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึง ประสงค์</p> <p>๒.๕ เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ</p> <p>๒.๖ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ ศึกษาแก่สถานศึกษา</p>	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓	<p>งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่</p> <p>๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา</p> <p>๓.๒ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา</p> <p>๓.๓ จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา</p> <p>๓.๔ เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา</p>	
๔	<p>งานทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคัดข้อสอบมาตรฐานการศึกษา จัดสร้างโปรแกรมการเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้</p>	
๕	<p>การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๕.๑ โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (O-NET)</p> <p>๕.๒ โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน</p> <p>๕.๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)</p> <p>๕.๔ โรงเรียนมาตรฐานสากล</p> <p>๕.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA</p>	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
	<p>๕.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)</p>	
๖	งานพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	
๗	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้) คณิตศาสตร์	
๘	งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน (งานเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียน) รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน ภูเพียง	
๙	ปฏิบัติหน้าที่แทน นายพุดผิงษ์ วงศ์นันท์ กรณีติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติราชการได้	
๑๐	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	